



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
เรื่อง เจตจำนงซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ตระถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้เป็นไปประเทศไทย จึงมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ให้สมกับเป็นหน่วยงานที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนมากที่สุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ จะดำเนินการดังนี้

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง

๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกรรมการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม อันส่งผลให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน

๔. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนอย่างสูงสุด

๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส คุ่มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดงความรับผิดชอบหากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

จะปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้และการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายแท้จริงของงาน ยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายถาวร อินแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ